



ที่ พร ๐๐๓๗.๓ / ว ๕๕๔๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๙๒.๒/ว ๑๙๓๑ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ
จำนวน ๑๔ ศูนย์ (ในกรุงเทพฯและในภูมิภาค จำนวน ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ สิงห์บุรี
เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา จันทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร อุตรธานี
พิษณุโลก และพะเยา) วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสามารถให้บริการ
ทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เช่น คอนกรีต หินทราย จนถึง
การทดสอบวัสดุในระดับสูงที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ส่วน ๖๓ จังหวัดที่เหลือ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบ
วัสดุให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็น โดยถ้าต้องการขอรับบริการหรือมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ โทร ๐๒ ๒๕๕ ๔๔๓๐ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
งานช่าง จังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อสามารถเข้ารับบริการทดสอบ
วัสดุก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายเสรี คำภีร์ธัมโม

ผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๑๓

๓๐๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
3575
27 09 2555
10 31

ที่ มท ๐๘๔๒.๒/ว ๑๙๓๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๓๐/๖๐๕๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุ และหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน ๑๔ ศูนย์ (ในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค จำนวน ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ สิงห์บุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา จันทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา) วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยสามารถให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประกอบการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เช่น คอนกรีต หินทราย จนถึงการทดสอบวัสดุในระดับสูงที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ส่วน ๖๓ จังหวัดที่เหลือ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบวัสดุ ให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็น โดยถ้าต้องการขอรับบริการ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ โทร ๐๒ ๒๙๙ ๔๔๓๐

เพื่อให้การก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในจังหวัดทราบ เพื่อสามารถเข้าไปรับบริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๕๓๓ และ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๓

สำนักงานบริการท้องถิ่น
ที่ ๑๑
๐๙/๐๗/๕๕



458 ก
- 5 ก.ค. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสน
เขตพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

ที่ มท ๐๗๓๐/๒๐๕๕

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรมช่างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การผังเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การอาคารและยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง ซึ่งในยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ กรมมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมให้บริการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างทุกๆ ด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านช่าง เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน ๑๔ ศูนย์ (ในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคจำนวน ๑๓ จังหวัด) สามารถให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประกอบการควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เช่น คอนกรีต หินทราย จนถึงการทดสอบวัสดุในระดับสูงที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ส่วน ๒๓ จังหวัดที่เหลือ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบวัสดุ ให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็น

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและหน่วยทดสอบวัสดุตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดให้บริการทดสอบวัสดุในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและได้ใช้บริการทดสอบวัสดุ

ปัจจุบัน การก่อสร้างได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นมากมาย เช่น งานถนน งานอาคาร ดังนั้น มาตรฐานจึงมีความสำคัญ เพราะถ้าหากการก่อสร้างไม่มีมาตรฐานแล้ว ความเสียหายจะเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งวิธีการที่จะรับรองสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือ การทดสอบว่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ เพราะถ้าวัสดุได้มาตรฐานแล้ว การก่อสร้างก็เชื่อได้ระดับหนึ่งว่าจะเป็นมาตรฐาน และสิ่งก่อสร้างจะมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จึงเรียนประสานมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม พัวสกุล)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

โทร/โทรสาร ๐ ๐๒๒๙๙ ๔๔๓๐

รณีย์

รับทราบ